



หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (MBA)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก.แบบ ก 2 (36 หน่วยกิต)		แผน ข (36 หน่วยกิต)	
วิชาบังคับ	18 หน่วยกิต	วิชาบังคับ	18 หน่วยกิต
วิชาเลือก	6 หน่วยกิต	วิชาเลือก	12 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์	12 หน่วยกิต	การค้นคว้าอิสระ	6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ (18 หน่วยกิต)			
1. การประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจ 2. การจัดการการเงินและการลงทุน 3. การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 4. สัมมนาธุรกิจยุคใหม่ 5. วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 6. สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ			
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)			
: การจัดการ		: ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ	
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน		การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน	
การจัดการธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์		การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน		กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	
การจัดการการตลาดสมัยใหม่		การสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวแบบบูรณาการ	
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์		นวัตกรรมจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ	
การบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ		การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ	
วิชาเสริมไม่น้อยหน่วยกิต			
1. การจัดการสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 2. ภาษาอังกฤษทางบริหารธุรกิจสำหรับบัณฑิตศึกษา			
หมายเหตุ: กรณีที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ต้องเรียนในรายวิชาดังกล่าว			
วิชาปรับพื้นฐาน			
1. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานการบริหารธุรกิจ			
2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีและต้องการเลือกกลุ่มวิชานวัตกรรมการบัญชีสมัยใหม่ ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาพื้นฐานทางบัญชี ได้แก่ การบัญชีขั้นต้น และการบัญชีขั้นกลาง			

อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เหมาจ่ายรายเทอม 20,500 บาท ตลอดหลักสูตร (5 ภาคการศึกษา: ไม่รวมการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐาน)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เช่น ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าสอบภาษาอังกฤษ ค่า
รักษาสุขภาพนักศึกษา ค่าโอนผลการเรียน ค่าปรับลงทะเบียนซ้ำ ฯลฯ)

**หมายเหตุ:

อัตราค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

ช่วงเวลารับสมัครแต่ละปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 : มิ.ย. – ก.ย.

ภาคการศึกษาที่ 2 : ก.ย. – ต.ค.

หลักฐานในการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาผลการศึกษาระดับปริญญาตรี สำเนาใบปริญญา

รูปถ่าย 1 นิ้ว

สอบถามและสมัครได้ที่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

186 ม. 1 ถ. สุรินทร์-ปราสาท ต. ในเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 32000

โทร: 089-2040296 061-6144905 Line ID: s_ubonwan Facebook: MBASRRUsurin

Email: chonnatcha@hotmail.com